

CHỈ THỊ

CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

thực hiện Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

về công tác dân tộc trong tình hình mới

Qua 17 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và Chương trình số 15-CTr/TU của Tỉnh ủy về công tác dân tộc đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng trên địa bàn tỉnh được nâng lên. Các nhiệm vụ và mục tiêu của Nghị quyết số 24-NQ/TW đạt được kết quả tốt; lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; trình độ dân trí được nâng lên; sản xuất có bước phát triển; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; khối đại đoàn kết các dân tộc được củng cố tăng cường; đồng bào các dân tộc thiểu số luôn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý, điều hành của Nhà nước. Hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố và hoạt động nền nếp.

Tuy nhiên, công tác dân tộc vẫn còn một số hạn chế: Việc thực hiện một số chính sách về dân tộc, nhất là việc thực hiện công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn chậm, kết quả chưa cao. Vấn đề giải quyết đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nói chung, cán bộ là người dân tộc thiểu số nói riêng trên lĩnh vực công tác dân tộc còn nhiều hạn chế.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải luôn xác định vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách hiện nay.

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt Kết luận số 65-KL/TW và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy về công tác dân tộc, trọng tâm là: Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành

Trung ương khóa IX, các nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, XI, XII và Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 30/6/2003 của Tỉnh ủy về công tác dân tộc; Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 26/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 07/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 11/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về thực hiện Chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường đồng thuận xã hội; củng cố lòng tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước, phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức, hòa nhập và phát triển; tăng cường và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện:

2.1. rà soát, sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số; khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, phát huy tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số.

Triển khai, thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội về *phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030*, Nghị quyết số 12/NQ-CP, ngày 15/02/2020 của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14, ngày 18/11/2019 của Quốc hội, các nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật khác liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới.

Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc. KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY CƠ QUAN LÀM CÔNG TÁC DÂN TỘC Ở CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN, đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức thiết, trong đó có tình trạng thiếu đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt và tranh chấp về đất đai giữa các hộ đồng bào dân tộc thiểu số với doanh nghiệp; thúc đẩy đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, bảo đảm giao thông đi lại thuận lợi và nước tưới tiêu cho vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, hỗ trợ đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, chú trọng hai huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi (*theo Quyết định số 582/QĐ-TTg, ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020*).

2.2. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi; giảm tối đa tình trạng học sinh bỏ học ở các cấp học; duy trì kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Nâng cao chất lượng và mở rộng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú; hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn đặc biệt khó khăn. Tiếp tục tổ chức đào tạo tiếng dân tộc thiểu số; có chính sách phù hợp cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chất lượng khám, chữa bệnh tại các xã miền núi; tăng cường đội ngũ y, bác sỹ tại các trạm y tế đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngay từ tuyến cơ sở. Thực hiện tốt công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số.

Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; sưu tầm, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Phát huy vai trò làm chủ của đồng bào trong xây dựng đời sống văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Có biện pháp quyết liệt để xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết trong đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân, thể trận an ninh nhân dân gắn với thể trận lòng dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết những mâu thuẫn ngay từ cơ sở, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt tại hai huyện Khánh Vĩnh và Khánh Sơn.

Tiếp tục xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ; tăng cường phát triển đảng viên,

đẩy mạnh thực hiện chính sách tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số theo thẩm quyền; chú trọng phát hiện, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, tuyển dụng, có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và thực hiện nghiêm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*” và các phong trào thi đua yêu nước.

Giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hoạt động của các mô hình tự quản ở cộng đồng; nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới và Chỉ thị này.

6. Giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, thực hiện và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị này.

Nơi nhận: (VBĐT)

- Ban Bí thư Trung ương (báo cáo),
- Ban Dân vận Trung ương (báo cáo),
- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy,
- Các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Mặt trận và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Ban Dân tộc tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**

Nguyễn Khắc Định